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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 

วันที ่13  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   
เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

************************************************************************************************ 

   ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร    ประธานสภา อบต.ฯ โกสินทร์  เจริญธนสาคร  ม.2 

2 นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา  รองประธานสภา อบต.ฯ   สุรศักดิ์  จิตเกษมวนา ม.4 

3 นายวิชัย  ถาวรสิงขร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วิชัย  ถาวรสิงขร  

4 นายไชยยา  รับพรนิรันดร์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ไชยยา  รับพรนิรันดร์  

5 นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ยอดชาย  คุณาวัชระกุล  

6 นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวีรศักดิ์  ชาญวิริยะ   นายก อบต.ฯ วีรศักดิ์  ชาญวิริยะ  

2 นายพรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต   รองนายก อบต.ฯ พรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต  

3 นายชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี  รองนายก อบต. ฯ ชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี  

4 นายอนุศักดิ์  ปัญญาพรเลิศ   เลขานุการ นายก อบต. อนุศักดิ์  ปัญญาพรเลิศ  

6 นายสมศักดิ์  องมล รก.แทน ปลัด อบต.  สมศักดิ์  องมล   

7 นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา  เจ้าพนักงานธุรการ สุรีย์รัตน์ นันตา  ผช.เลขานุการสภา 

8 นายธนชัย สะอาดรักธรรม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ธนชัย สะอาดรักธรรม   

9 นางสาวจินตนา ตระสักชลาศัย  ผู้ช่วยงานสาธารณสุข  จินตนา  ตระสักชลาศัย  

 

 

-/เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา     09.00 น. 

   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชัย ถาวรสิงขร เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวรายงานมีจ านวนสมาชิก
สภามาประชุมทั้งหมด  6  ท่าน พร้อมได้เชิญประธานสภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และได้กล่าว 
เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  - กล่าวสวัสดีทักทายสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้มาร่วมประชุมทุกคน แจ้งว่า ตามประกาศ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  มีมติที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่สอง ของปี พ.ศ.2566  เริ่มตั้งแต ่1 - 15  มิถุนายน 2566 ระยะเวลาไม่เกิน  
15 วัน นั้น   
-บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้ก าหนดวันประชุมวันนี้             ที่ 
13 มิถุนายน 2566  เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1  ประจ าปี 
พ.ศ.2566  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือขอ
พิจารณาข้อราชการอ่ืน ๆ ตามระเบียบต่อไป  

ที่ประชุมสภา   -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ปี พ.ศ.2566 เม่ือวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2566   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างเป็นเอกฉันท์  
    จ านวน 5 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  พิจารณา  
4.1. เรื่อง การพิจารณา “ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า 
เสียในอาคาร”  

ประธานสภาฯ   -เชิญนายกชี้แจง  
นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ - ด้วย อบต.ขุนแม่ลาน้อย ไดร้ับแจ้งจากอ าเภอแม่ลาน้อย ซึ่งได้แจ้งเกี่ยวกับนโยบาย     

นายก อบต.   ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ าเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    -เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แรงรายละเอียด 
น.ส.จินตนาฯ   -เนื่องด้วยอ าเภอแม่ลาน้อยได้มีหนังสือที่ มส 0023.11/ว 43 ลงวันที่ 13 มกราคม    

2566 เรื่อง  นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ าเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้แจกให้
แต่ละท่านด้วยนี้แล้ว  

-/ โดยได้แจ้ง..... 
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- โดยได้แจ้งให้ อปท.จัดท าตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และแบบแปลนบ่อ 
ดักไขมันส าหรับครัวเรือนและสถานประกอบการให้กับ อปท.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการน้ าเสีย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและจัดท าตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้การจัดการน้ าเสียชุมชนเป็นภารกิจ
ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกฑณ์
มาตรฐานน้ าทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าเสียที่
ต้นทาง แต่เนื่องด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการออกข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าว
นี้ ยังคง  มีจ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ า
เสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการด าเนินการที่
ชัดเจน    ในการนี้อ าเภอแม่ลาน้อยจึงได้แจ้งมาให้ อปท.ในพ้ืนที่ด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินการระยะแรก เวลา 180 วัน (วันที่ 1 ม.ค.66 – 30 มิ.ย.66) โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งออกข้อบัญญัติเรื่องนี้  
-ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบของ  
อปท.คือ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ โรงเรียนในสังกัด อปท. /ร้านอาหาร ตลาด 
และ องค์การบริหารส่วนต าบล  และให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน
ให้อ าเภอทุกวันที่ 20 ของเดือน  

    ข้อระเบียบกฎหมาย  
“ โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒0 (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ ๒๕๓๕ ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ใน
ควบคุมรักษาความสะอาดและ การจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย อีกทั้งการก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการใน
การควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพ่ือให้การจัดการ ระบบบ าบัดน้ า
เสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหา คุณภาพของน้ าประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก าจัดขยะมูล ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ประกอบ
กับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้เพ่ือบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
-องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ในส่วนงานสาธารณสุขจึงขอยื่นเสนอเกี่ยวกับ 
“ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า เสียในอาคาร” ประจ าปี พ.ศ.
2566 เพื่อให้ทางท่านสมาชิสภาต าบลทุกท่านได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภา    - ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและได้เสนอขอความเห็นชอบ ขอมติที่ประชุมสภาได้พิจารณา   
มติที่ประชุมสภา  - มีมติเห็นชอบ/อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ข้างมาก 

จ านวน 5 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน (ประธานสภา)  
 ******************เวลา 12.05 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน*************** 
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เวลา 13.00 น.   -เริ่มประชุมสภารอบบ่าย 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพื่อทราบ  
นายสุรศักดิ์ จิตเกษมวนา  -ขอแจ้งเพ่ือทราบและเพ่ือจะได้ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนร่วมกัน   

เนื่องจากมีพ่ีน้องประชาชนได้ตั้งข้อสอบถามผ่านมาทางสมาชิก อบต. ดังนี้  
1.การแก้ไขปัญหาไฟกิ่งหมู่บ้าน โดยรวม ๆ แล้วจะมีจุดที่ไม่สว่างรวมประมาณ    
10 จุด การแก้ไขให้ก็จะมีแค่ 4 – 5 จุดที่สว่างแล้ว เนื่องจากปัญหาไฟกิ่งช ารุดนี้
ได้เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว  

     จึงขอสอบถามมาว่า อบต.สมควรมีมาตรการช่วยเหลือแก้ไขกันอย่างไร 

นายก อบต.  -ที่ผ่านมาทาง อบต.ไม่ได้ปล่อยปะละเลยและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ  
คนที่ถนัดช่างไฟฟ้า (นายบุญชัย) ได้มอบให้เข้าไปส ารวจและท าการแก้ไขให้แล้ว 
แต่หากครั้งนี้มีการช ารุดเกิดขึ้นอีก อบต.ก็จะขอรับเรื่องพิจารณาและจะได้แจ้ง
ประสานไปยังคนรับผิดชอบให้ลงพ้ืนที่ท าการแก้ไขต่อไป   
-ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว การท างานอาจไม่ทั่วถึงและทันการ ทั้งนี้ก็  
จะได้มอบให้ส่วนงานที่รับผิดชอบได้ติดตามก าชับคนดูแลไฟฟ้าให้ต่อไป  

ส.อบต.หมู่ 4  -เห็นควรให้ทาง อบต.ได้พิจารณาเพ่ิมจ านวนคนท างานด้านไฟฟ้านี้เพ่ิมมาอีก                 
1 คน เพื่อได้ช่วยเหลือขณะออกปฏิบัติงาน ท าการซ่อมแซมได้ทันการ 
-เรื่องที่ 2 เรื่องทุ่งคริสมาสตร์ ขอได้มอบหมายให้มีคนเข้าไปดูแลด้วย เนื่องจาก 
เสียงพ่ีน้องประชาชนได้กล่าวไว้ว่า บริเวณทุ่งคริสมาสตร์มีหญ้ารกปกคุมไปหมด 
ภูมิทัศน์ไม่สวยงามเลย ขอคนดูแลห้องน้ าและจุดนั้นให้ดูดีกว่านี้หน่อย  

นายก อบต.    -อบต.รับพิจารณาและหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

นายไชยยาฯ ส.อบต.ม.1  -ขอสอบถามเรื่องการติดตั้ งไฟฟ้าแรงต่ าให้กับหมู่ที่  1 บ้านขุนแม่ลาน้อย                   
การด าเนินงานอย่างไรบ้าง  

นายก อบต.  -อบต.ได้ประสานไปยังส านักงานการไฟฟ้าให้เรียบร้อย พร้อมกับได้ติดตาม ช่วงนี้  
อยู่ระหว่างหน่วยงานไฟฟ้าได้ลงมาในพื้นที่ ได้ท าการประมาณการเรียบร้อยรอการ
ตรวจสอบ เนื่องจากต้องมีการรอบคอบในด้านค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้สมาชิก อบต.ได้ท า
การก าหนดระบุจุดแผนที่ที่จะท าการปักเสาไฟหรือยัง 

ส.อบต.ม.1           -หน่วยงานการไฟฟ้าได้มาในพื้นที่ครั้งหนึ่งแล้ว และได้พาไปชี้จุดแผนที่ปักเสาไฟแล้ว  

ส.อบต.ม.5  -ส าหรับปัญหาของพ่ีน้องประชาชนหมู่ 5 ถนนดินรุกรังเข้าสวนเกษตร ขณะนี้ได้  
เกิดน้ าพัดเกิดความเสียหายถนนพังไปหมด  แจ้งมายัง อบต.ได้พิจารณารับแก้ไข
ปัญหานี้ด้วย  

นายก อบต.     -อบต.จะรับเรื่องพิจารณาไว้ ช่องการร้องเรียนร้องทุกข์คือ ขอได้เขียนค าร้องทุกข์   
ที่ได้รับและต้องการแก้ไขปัญหา ยื่นค าร้องเข้ามายังส านักงาน อบต.ได้เลย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร  
 -ขอสอบถามเพ่ิมเติม เรื่อง การโอนจ่ายค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับแต่ละโรงเรียน  
  บางแห่งแจ้งผ่านสมาชิกว่า ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก เพราะเหตุใดถึงมี

การโอนให้กับโรงเรียนล่าช้า   
นายก อบต.  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนที่รับผิดชอบงานได้เข้าร่วมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมนี้ด้วย 
  นายธนชัยฯ ผช.นวก.ศึกษา  -  เหตุผลเพราะอบต.ขุนแม่ลาน้อยได้รับเอกสารที่ต้องน ามาท า

เรื่องขอเบิกโอนให้จากโรงเรียนล่าช้า เนื่องจากทาง อบต.จะต้องให้ความส าคัญด้านเอกสาร
แต่ละครั้งด้วย เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบและไม่ขาดตกบกพร่องเพ่ือป้องกันการ
ผิดพลาด เพราะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ทาง อบต.จะต้องรัดกุมมากกว่านี้ จ าเป็นต้องได้
รอเอกสารจากหน่วยงานของโรงเรียน แต่ครั้งนี้ อบต.ขุนแม่ลาน้อยได้รับเอกสารล่าช้า การ
โอนเงินจึงเกิดความล่าช้าไปด้วย  

ที่ประชุม   -รับทราบ  

ประธานสภา  -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร  
 - ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ไว้เพียงเท่านี้  

ปิดประชุม  เวลา  14.05 น.        

                        
       
     (ลงชื่อ)                                    ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายวิชัย  ถาวรสิงขร)  
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
 
     (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
      (นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร)  
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย       
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  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
ขุนแม่ลาน้อย  ครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2566      
   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
         

(ลงชื่อ)....................................... 

      (นายวิชัย  ถาวรสิงขร) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ).............................................      (ลงชื่อ).............................................          
(นายไชยยา  รับพรนิรันดร์)                 (นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม     

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้ให้รับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566  

                                 

     (ลงชื่อ)                                    

      (นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร)  
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย          


